

26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเดือนปีที่เกิดรายการ	ภายในไตรมาส 1/2562
คู่สัญญา ผู้รับความช่วยเหลือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล (SDC) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)
ลักษณะความสัมพันธ์ และ ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบมจ.สามารถ ดิจิตอล (SDC) โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ถือหุ้น บมจ.สามารถ ดิจิตอล (SDC) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 82.70 มีกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ร่วมกันคือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วิชจกรวงศ์
ลักษณะทั่วไปของรายการ	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ค้ำประกันหนี้หนังสือค้ำประกันสัญญาและหนังสือ ค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ Mobile Switching Office ใช้งาน กับระบบ Digital Trunked Radio System (DIRS) ให้กับ บมจ.สามารถ ดิจิตอล (SDC) โดยคิด ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี ชำระทุกสิ้นเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นสมควรอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการ ค้ำประกันมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนี้
ขนาดของรายการ	มูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมการค้ำประกันมีมูลค่าประมาณ 0.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากนับ รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนจะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.99 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รายการนี้จะต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ	

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ : 02-502-6871, 02-502-6766  
โทรสาร : 02-502-6870